

Số: 01/2023/UQ-CTHĐQT-MKV

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy;
- Xét yêu cầu tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.

Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2023 tại văn phòng Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy, chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN: Ông Đào Mạnh Lương

Chức danh : **Chủ tịch HĐQT** của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông : **Nguyễn Anh Tuấn**

Sinh ngày : 15/04/1975

Số CCCD : 001075026079 Ngày cấp: 19/10/2020 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ : Số 55 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Chức vụ : **Thành viên HĐQT** của Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bằng văn bản này, Bên ủy quyền đồng ý để Bên nhận ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện toàn bộ các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy.

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền có trách nhiệm báo cáo thực hiện cho Bên ủy quyền, chịu trách nhiệm trước Bên ủy quyền và trước pháp luật về việc thực hiện công việc và/hoặc thực hiện vượt quá nội dung/phạm vi ủy quyền;

Bên nhận ủy quyền được sử dụng con dấu của Công ty khi thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền tại văn bản này;



Ngoài quy định tại văn bản này, bên nhận ủy quyền còn phải thực hiện theo các quy định tại các quy chế, quy định nội bộ của Công ty; Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Thú y Cai Lậy và Luật Doanh nghiệp 2020;

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và hết hiệu lực vào 24h ngày 31/12/2023 hoặc cho đến khi có văn bản khác thay thế, tùy thời điểm nào đến trước.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên nhận ủy quyền giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



**THÀNH VIÊN HĐQT
NGUYỄN ANH TUẤN**

BÊN ỦY QUYỀN



**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐÀO MẠNH LƯƠNG**

